
sþ. 440. Fyrirspurnir. [214. mál]
I. Til fjármálaráðherra um endurskoðun á opinberri atvinnu- og þjónustustarfsemi.

Frá Ellert B. Schram.

Er endurskoðun hafin á opinberri atvinnu- og þjónustustarfsemi eins og
boðað var Í fjárlagaræðu fjármálaráðherra '?

Ef svo er, að hvaða fyrirtækjum beinist sú endurskoðun?
Hvernig verður henni hagað og að hverju er stefnt?

II. Til forsætisráðherra um útgjöld vísitölufjölskyldunnar.

Frá Geir Gunnarssyni.

Hversu mikill hluti (í kr. og hundraðshl.) af ársútgjöldum visitðlufjöl-
skyldunnar miðað við verðlag 1. fehr. s.I. fer til greiðslu:

a) aðflutnings gjalds,
b) skatta af framleiðslu og söluskatts,
e) verslunarálagningar ?

III. Til sjávarútvegsráðherra um Stofnfjársjóð fiskiskipa.

Frá Geir Gunnarssyni.

1. Hve hárri upphæð námu greiðslur af óskiptu aflaverðmæti til Stofnfjársjóðs
fiskiskipa á árinu 1976?

2. Hve háum upphæðum námu afborganir og vextir af stofnlánum fiskiskipa
á árinu 1976?

3. Hve háar upphæðir greiddi Stofnfjársjóður fiskiskipa á árinu 1976:
a) til afborgana og vaxta af stofnlánum fiskiskipa,
b) til skipaeigenda '?


